



# ดอนขังใหญ่

ISSN.01257765  
NEWSLETTER

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 32 ฉบับที่ 23

วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



## พมกนในพม้นหน้า 2553

การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.บ.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 33  
18 - 19 พ.ย. 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

# การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 4

ต่อจากฉบับที่แล้ว ...

เรียนท่านอธิการบดี ท่าน รศ.ดร.สุรัชย์ ขวัญเมือง สวัสดิ์ท่านผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน

ในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งครับ ที่เราได้มีโอกาส ได้มาพบกัน มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แบบนี้ หาโอกาส ไม่ได้ง่ายนัก ผมต้องถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านอธิการบดี ที่ให้การสนับสนุน และขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา ทองนิล ประธานสภาคณาจารย์ฯ และคณะกรรมการ ที่ได้ให้ความกรุณา หาสิ่งดี ๆ มาเติมเต็มให้กับทุกท่าน

ขณะที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลง ผมอยากให้เรา มีความพร้อม เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าไปมองว่า สิ่งที่ท่านอธิการบดีได้กำลังขับเคลื่อนให้มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ โดยทางตรงทางอ้อม โดยนโยบายใดก็ได้แล้วแต่ มันเป็นส่วนที่เรียกว่า แม่แต่ตัวท่านเอง พวกท่านก็ต้องมี change การที่ท่านสุรัชย์มานับว่าเป็นโอกาสดี เพราะท่านกำลังจะมา พูดถึงเรื่องทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัย คือเรื่อง ทรัพยากรมนุษย์นี่แหละครับ ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีการเติม อาหารสมองให้กับครูบาอาจารย์และเพื่อนร่วมงาน แต่ระยะห้าปีย้อนหลังนี้ คนเกษียณฯ ก็คน ปีละ 10 คน ขึ้น คนมาใหม่ อยู่ไม่กี่ปีก็ลาออก ก็เปลี่ยนงานใหม่ ผมทำหน้าที่ดูแลด้านยุทธศาสตร์การบริหารบุคคล ผมเคยใช้คำว่า “เสียดายและเสียใจ” เสียดายคือเสียดายความดีและความ

“ผมอยากให้ทุกท่านได้ตื่นตัว อย่า ปฏิเสธสิ่งดี ๆ เลยครับ มีเวลามาก เข้ามาก มีเวลาน้อยเข้าน้อย ขอให้พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน”



ผศ.สุรัชย์ เย็นเปรม รองอธิการบดี

เก่งของเขา เสียใจคือเราดูแลเขามีดีหรืออย่างไร เพราะฉะนั้น ท่านจะเห็นอะไรที่มัน change change เรียนตรง ๆ ครับ 4 ปีมันสั้นครับ คือเราต้องวางแผนดี ๆ เพราะท่านได้เรียนรู้มาหมดแล้ว PDCA planning ทุกคนต้องตื่นตัว สิ่งที่ท่านสุรัชย์จะมาพูดในวันนี้ “เลิกซีเข้าแพง” เราจะทำอย่างไร เราจะเตรียมพร้อมอย่างไร โอกาสของเราเป็นอย่างไร ความเท่าเทียมกันเป็นอย่างไร ขวัญกำลังใจเป็นอย่างไร แล้วคนเก่ากำลังจะไปใครจะมาแทน เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ผมอยากให้ทุกท่านได้ตื่นตัว อย่าปฏิเสธสิ่งดี ๆ เลยครับ มีเวลามากเข้ามาก มีเวลาน้อยเข้าน้อย ขอให้พร้อมที่จะเดินไปด้วยกัน ถ้ามีอะไรต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะก็เชิญครับ ในเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ ผมถือโอกาสขอบพระคุณท่านสุรัชย์ อีกครั้งที่กรุณานำสิ่งดี ๆ มาให้กับชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอบขอบคุณครับ สวัสดิ์ครับ.



ผศ.ชาวลิต คงแก้ว รองอธิการบดี

ท่านที่เคารพครับ ผมคงจะใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีเท่านั้นนะครับ นาน ๆ จะได้พบกับเพื่อนร่วมงาน จะได้เล่าอะไรให้กับเพื่อนร่วมงานฟังบ้าง

เรื่องแรกเป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้ 10 โมง ผมเชิญรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก มาคุยเรื่องจุดยืนทางยุทธศาสตร์ว่า ตกลงกันแล้วเราจะเลือกเอาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มไหน หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ กบ. สภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ตามลำดับ ซึ่งหมายความว่าหลังจากนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกก็จะมาประเมินตามกลุ่มที่เราเลือก นั่นคือเรื่องทีหนึ่ง

เรื่องที่สองเป็นงานเร่งด่วน ท่านอธิการบดีขอมายในสองเดือนก็คือทบทวนแผนกลยุทธ์ 15 ปี ทำเฟดละ 5 ปี 5 ปี 5 ปี จะเอาทั้งที่ทำมาแล้วและของใหม่มาผนวกกัน

เรื่องที่สาม เรื่องไปงสลดท่านอธิการบดี ให้ผมเป็นประธานประเมิน คิดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ เรื่องสุดท้าย เรื่องของงบประมาณปีนี้เรามีรายได้งบประมาณต่ำกว่าปีที่แล้ว 30 ล้านบาท อันเนื่องมาจากเราลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษา 51 ล้าน นอกเหนือจากเป็นรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่สภาอนุมัติแล้ว 51 ล้านเป็นงบตาม

ยุทธศาสตร์ เรามีเกณฑ์การแบ่งอย่างนี้ครับท่านที่เคารพ 70% ให้กับหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิตและศูนย์นอก 30% ให้กับสถาบัน/สำนัก ที่นี้ใน 70% 20% ให้เท่ากันทุกคน 30% ให้ตามจำนวนบุคลากรที่สังกัดอยู่ที่คณะนั้น ๆ อีก 50% คิดตามหัวหน้าศึกษา แต่คณะดีบอกว่ามันไม่ยุติธรรมเพราะเก็บค่าเล่าเรียนไม่เท่ากัน ฉะนั้น 50% นั้นจึงมาแยกเป็น 2 ส่วน ก็คือครึ่งหนึ่งคิดตามหัวหน้าศึกษา อีกครึ่งหนึ่งคิดตามค่าธรรมเนียมที่จ่ายมากและน้อยไม่เท่ากัน ผลก็คือว่า คณะได้ทั้งหมด 36 ล้านบาท สถาบันได้ 15 ล้านบาท คณะอันดับหนึ่งก็คือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะที่สองคณะวิทยาการจัดการ คณะที่สามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะที่สี่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะที่ห้าคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรตามลำดับ เมื่อวานมีการประชุมคณะกรรมการภายใน เรายังมีการมองงบประมาณแบบเดิม ๆ ก็คือ พอคณะได้ ก็มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาทำโครงการขึ้นมารองรับ โดยไม่ได้ดู keyword ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยหรือจุดเน้นในปี 2553 ก็ไม่เป็นไรครับเป็นของใหม่ ที่นี้มีนิดเดียวครับหลังจากนี้ วันศุกร์ที่ 13 ผมกับอธิการบดีจะได้ประชุมคณะกรรมการ กบง. มีบุคลากรภายนอกด้วย หลังจากนั้นวันจันทร์ที่ 16 เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยจะได้อนุมัติ แล้วท่านจะได้ใช้ได้ ผมจึงขอแนะนำเรียนในเวลาจำกัดแค่นี้ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ.

กราบเรียนท่านอธิการบดี ท่านผู้บริหาร และเพื่อนคณาจารย์ทุกท่านนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางอธิการบดีและท่านอาจารย์ปัญญา (ผศ.ปัญญา ทองนิล) ประธานสภาคณาจารย์ที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเข้าเฝ้าฯ นะครับ หลังจากข้าราชการพลเรือนได้แลกเปลี่ยนไปแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงพวกเรา

**การบรรยายเรื่อง  
การปรับระบบบริหารงานบุคคล  
ของข้าราชการพลเรือน  
ในสถาบันอุดมศึกษา**



**รศ.ดร.สุรัชย์ ขวัญเมือง**

ในท้องถิ่นเท่าที่ผมสอบถามก็มีทั้งคณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ ก็ขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่า ในช่วงนี้เราจะปรับเปลี่ยนระบบของข้าราชการนะครับ พอหลังจากนั้น เมื่อปรับเปลี่ยนแล้ว ระบบอย่างนี้ก็เป็นระบบของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพราะฉะนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้ามาฟังในวันนี้ก็พยายามฟังให้เข้าใจ ระบบจะไปเหมือนกันจริง ๆ แล้วพนักงานมหาวิทยาลัยอาจจะเดินหน้าไปก่อนอาจารย์ก็ได้ เรื่องเงินเดือนมีทั้งสูงและมีทั้งต่ำ หรือมีต่ำมีสูง ไม่มีชั้นอะไรต่าง ๆ นะครับ

ก่อนอื่นก็นำเสนอแนะครับว่า ผมใช้คำพูดสั้น ๆ ของท่านอาจารย์วิจิตรว่า “เลิกซีเข้าเฝ้าฯ” ถ้าภาษาเป็นทางการก็คือการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่องพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับ เลิกซีเข้าเฝ้าฯ ก็คือซีไม่มี ก็จัดเป็นแห่ง พอเลิกซีเข้าเฝ้าฯ ก็ ก.พ.ทำไปแล้ว เราก็ทำต่อ สิ่งที่ผมนำเสนอเป็นมติของ กพอ. ที่จะใช้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กพอ. มีมติ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 เห็นชอบให้มีการปรับระบบบริหารงานบุคคล ก่อนอื่น เนื่องจากการปรับระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มันจะมีฐานของมันอยู่ ก็หมายความว่าเมื่อ กพ.ปรับ ทางเราก็จะปรับตามถ้าเราไม่ปรับตาม ก็ต้องกราบเรียนว่าอุดมศึกษาของเราจะเสียสิทธิ์ค่อนข้างมาก

ในส่วนของ กพ. จะมีการจำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงาน แทนมาตรฐานกลางที่เคยมีอยู่ ก็หมายความว่า กพ. จัดเป็นกลุ่ม ซ้ายมือนี้คือของเดิม ที่ผ่านมาก็อยู่คนละกลุ่ม ถูกมั้ยครับ กพ. เดิมมีประเภทผู้บริหาร อธิบดี รองอธิบดี ปลัดกระทรวง แล้วก็มีประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ พวก ว. ทั้งหลาย และประเภททั่วไป และขณะเดียวกัน

กำหนดระดับตำแหน่งไว้ 11 ตำแหน่ง ก็จะมี ซี 1 ถึง ซี11 กพ. มีอย่างนี้ แล้วเราก็เข้าไปอยู่อย่างนี้ของ กพ. มีซี 1 ถึงซี 11 เหมือนกัน กพ. ก็ปรับเป็น 4 ประเภท ประเภทตำแหน่งใหม่ก็คือประเภทตำแหน่งผู้บริหารเหมือนเดิม แล้วก็เพิ่มปรับเปลี่ยนชนิดหนึ่ง ผู้บริหารก็แยกย่อยออกมาเป็นประเภท อำนวยการ ประเภทวิชาการและที่ประเภททั่วไป เพราะฉะนั้นของ กพ. เราเรียกว่า 4 แห่ง ถูกมั๊ยครับ 1.แห่งบริหาร 2. แห่งอำนวยการ 3.แห่งวิชาการ และ 4.แห่งทั่วไป

ประเด็นที่หนึ่ง คือ จำแนกตำแหน่งตามกลุ่มลักษณะงานไม่รวมกัน

ประเด็นที่สอง โครงสร้างบัญชีเงินเดือน ดูโครงสร้างบัญชีเงินเดือนที่เลื่อนเงินเดือนกันไปครั้งสุดท้ายก่อน 30 กันยายน เราเลื่อนตามโครงสร้างเงินเดือนเดิม เดิมที่ผ่านมาใช้บัญชีเงินเดือนเดียวกันสำหรับทุกลักษณะงาน เปลี่ยนใหม่ กพ. เปลี่ยนอย่างไร แยกบัญชีเงินเดือนตามประเภทของกลุ่มตำแหน่ง 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มบริหาร 2.อำนวยการ 3.วิชาการ

4.ทั่วไป เพราะฉะนั้น กพ. ก็แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม เงินเดือนจากเป็นขั้น ไม่มีขั้นแล้วครับ เงินเดือนจะมีต่ำกับมีสูงเหมือนกับน้องที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินเดือนต่ำกับเงินเดือนสูง ของเราก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเพื่อนอาจารย์ก็ต้องเข้าใจว่า เมื่อ กพ. ทำอย่างนี้ แล้วเราก็ต้องพยายามศึกษาทำให้เหมือน โครงสร้างเงินเดือนจะเปลี่ยนเป็น 4 แห่งดังต่อไปนี้

1. แห่งผู้บริหารมีเงินเดือนต่ำสุดกับสูงสุด
  2. แห่งอำนวยการระดับต้นระดับสูง ก็เงินเดือนต่ำเงินเดือนสูง
  3. แห่งวิชาการ ก็จะแบ่งออกเป็น ปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญการพิเศษ ในแต่ละกลุ่มก็มีทั้งเงินเดือนต่ำและเงินเดือนสูง
  4. และแห่งสุดท้ายก็เป็นประเภทกลุ่มทั่วไป
- นี่คือของ กพ. แบ่งออกเป็น 4 แห่ง แต่ละแห่ง แต่ละกลุ่มมีเงินเดือนต่ำและมีเงินเดือนสูง กพ. แบ่งอย่างนี้

โปรดติดตามอ่านต่อฉบับหน้า ...

## โครงการสวัสดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ”

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ได้จัดโครงการสวัสดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื่อ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิตนั้น สหกรณ์ฯ ได้จัดทำโครงการดังกล่าวกับบริษัทสยามซัมซุง จำกัด โดยสมาชิกจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นรายเดือน ๆ ละ 90 บาท (ส่วนเกินสหกรณ์จ่ายสมทบให้) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

สมาชิกสหกรณ์ ที่มีเงินกู้สามัญทุกสัญญารวมกันตั้งแต่ 800,000 บาท ขึ้นไป ยกเว้นสมาชิกซึ่งมีสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ กรณีเสียชีวิตมียอดรวมสูงกว่าภาระหนี้สิน

สมาชิกสหกรณ์ ฯ ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียด

### 1. ผลประโยชน์การคุ้มครอง

ผลประโยชน์การคุ้มครอง	
1.การประกันกลุ่ม เสียชีวิตทุกกรณี (คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก)	400,000 บาท
2.คุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (เนื่องจากสุขภาพและอุบัติเหตุ)	400,000 บาท

2. คุ้มครองสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด ที่มีอายุ 16-72 ปี

3. สมาชิกที่สมัครเข้าต้นปีกรมธรรม์ ไม่ต้องกรอกใบสมัครแต่มีระยะเวลารอดร้อย 1 ปี สำหรับโรคที่เป็นมาก่อนการทำประกัน เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด

... อ่านต่อหน้า 10

## สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 32



เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ครั้งที่ 32 โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้  
นางสาวนภาพร ได้รับรางวัลชนะเลิศการ

แข่งขันพูดสุนทรพจน์ ประเภทนักศึกษาจีน  
นางสาวศิวพร แก้วเกตุ ได้รับรางวัลที่ 3 การ  
แข่งขันพูดสุนทรพจน์ ประเภทนักศึกษาไทย  
นางสาววิมา ลือชัย ได้รับรางวัลที่ 2 จากการ  
แข่งขันการอ่านร้อยแก้ว  
นายพีระวัฒน์ เจริญรัตน์ ได้รับรางวัลที่ 4 จาก  
การแข่งขันการขับเสภา



นอกจากนี้ยังได้จัดการแสดงของนักศึกษาจีน ในชุด "การเฉลิมฉลองในเทศกาลฤดูหนาว" ร่วมแสดงในช่วงค่ำอีก 1 ชุด

## สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอบรมให้ความรู้ในการประดิษฐ์กระทงแก่นักศึกษาจีน โดยมีอาจารย์และนักศึกษา



สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ในการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้ยังได้ส่งนักศึกษาจีนเข้าร่วมในการประกวดนางนพมาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 4 คน ได้แก่  
1. นางสาวนริ้มพร 2. นางสาวอิสริยาภรณ์ 3. ชญาดา และ 4. นางสาวพ้องพรรณ

**ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ :** ศูนย์ปมเพาะวิสาทกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (PBRU-UBI) ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "เปลี่ยนวิถีคิด สู่กิจกรรมชุมชนเยาว์" ในวันที่พุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 2 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## สำนักวิทยบริการฯ เชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สำนักวิทย  
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเพชรบุรี  
ขอเชิญชม  
นิทรรศการเฉลิม  
พระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
พระมหากษัตริย์



ของปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม ซึ่งถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ ชมนิทรรศการพระปรีชา  
สามารถในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการคมนาคม ด้านการเกษตร ศิลปะและวัฒนธรรม มหาราชผู้เป็นแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่  
ของโลก รวมถึงพระราชสมัญญานามที่ได้รับจากการที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้ ภัทรมหาราช องค์อัครศิลปิน  
และพระบิดาในด้านต่าง ๆ อาทิ พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย  
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้น ณ อาคาร  
สำนักวิทยบริการ 2 ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

## คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา (TQF)



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุม  
ปฏิบัติการจัดทำกรอบมาตรฐานอุดมศึกษา  
(TQF) ในส่วนของ มคอ.1 และ มคอ.2 โดยแบ่ง  
กลุ่มตามสาขาวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา  
2554 มีหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประกอบไปด้วย  
สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาวิทยา  
ศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
และคอมพิวเตอร์

ด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  
2552 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี  
รศ.พินันท์ คงคาเพชร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้

# กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



## ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร

นางนิวรรณ เอมนกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 อาคารวิทยากรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นการถวายพระพรเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  
(หมายเหตุ : การแต่งกายสวมเสื้อสีขาว)

## โครงการวิถีพุทธธรรม

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการวิถีพุทธธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างสุขภาวะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดห้วยทรายใต้ อำเภอบางคนที จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันแก่นักศึกษาให้รู้จักการใช้ชีวิตที่มีเหตุผลในวิถีชีวิตของพุทธธรรม และให้นักศึกษาตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสม

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา อาคารองค์การนักศึกษา โทร. 0-3249-3278

## ผลการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 32

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดส่งนักกีฬา และกองเชียร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ (อรพิมเกมส์) ครั้งที่ 32 ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้

รายการ	เหรียญ			รวม
	ทอง	เงิน	ทองแดง	
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	33	29	14	76
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	25	13	16	54
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	6	10	28	44
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	6	18	13	37



ผลการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ

รายการ	เหรียญ			รวม
	ทอง	เงิน	ทองแดง	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	7	2	4	13
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	5	1	7	13
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	3	10	2	13
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2	4	7	13

ผลการประกวดดาวเดือน ได้แก่ ตำแหน่งดาว พ.จ.น.ก คือ นางสาวนภัสสรณ์ นาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำแหน่งเดือน พ.จ.น.ก. คือ นายณัฐวุฒิ อรรถธรรมฤทธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และรางวัลขวัญใจมหาชน พ.จ.น.ก. คือ นางสาวกนกวรรณ ผกามาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

**ขอเชิญร่วมประกวด “พ่อดีเด่น”  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา 2552**

นางนันทวรรณ เอมนุกุลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ และได้กำหนดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อดีเด่น

ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้กำหนดเกณฑ์ คุณสมบัติ และรายละเอียดพ่อดีเด่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังนี้

1. พ่อผู้อบรมเลี้ยงดูบุตรเป็นผู้มีความประพฤติดี จำนวน 3 คน
2. พ่อผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จำนวน 3 คน
3. พ่อผู้เป็นเกษตรกรที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 คน

คุณสมบัติพ่อดีเด่น มีดังนี้

- มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- มีอายุตั้งแต่ 45 ปี ขึ้นไป



- เป็นผู้มีความเสียสละ ช่วยเหลืองานชุมชน สังคม เป็นอย่างดี
- เป็นผู้มีความประพฤติและอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม

#### หลักฐานประกอบการพิจารณาพ่อดีเด่น

- ประวัติส่วนตัว
- ประกาศนียบัตร โฉรงวัล ภาพถ่าย
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้าต้องการนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา)

นักศึกษาที่สนใจขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกพ่อดีเด่นประจำปี 2552 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3249-3278

## ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกวดแต่งกลอน “พ่อของแผ่นดิน”

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็นวันพ่อแห่งชาติของปวงชนชาวไทย กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดกิจกรรมประกวดแต่งกลอนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติในหัวข้อ “พ่อของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและเป็นการพัฒนาทักษะภาษาไทย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (ยกเว้นนักศึกษาภาค กศ.บป. และ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี)
2. การแต่งกลอนสุภาพ จำนวน 2 บท เขียนด้วยลายมือตนเอง
3. ห้ามคัดลอกบทกลอนจากแหล่งอื่น

สำหรับผู้ที่ชนะการแต่งกลอนจะได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) นักศึกษาที่สนใจส่งบทกลอนเข้าประกวด ส่งได้ที่ หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 16.30 น.

## ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อบรมการเสริมสร้างภาวะผู้นำ



ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี และ อาจารย์รักเกียรติ หงษ์ทอง อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญในนามของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปเป็นวิทยากรให้แก่พนักงานของ บริษัท หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ จำนวน 50 คน ในหลักสูตร “การเสริมสร้างภาวะผู้นำ” เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การค้า หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดตามอ่านจดหมายข่าว ‘ดอบช่อใหญ่’ ได้ที่

<http://www.pbru.ac.th> และ <http://news.pbru.ac.th/>

## สถาบันวิจัยฯ ร่วมงานสัมมนาวิชาการ

ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี แจ้งว่า ตามที่สถาบันวิจัยฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่มีภารกิจหลัก 3 ด้าน คือ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยฯ จึงนำบุคลากร ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ ประกอบด้วย ผศ.พจนารถ บัวเขียว ผู้อำนวยการสถาบัน



วิจัยฯ ผศ.พรรณี คอนจจอหอ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.อรอนงค์ ศรีพวงทกุล รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผศ.สุวิทย์ เปี้ยผ่อง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นายกฤษณ์พงษ์ ศรีอำนวยการ นักวิจัย ว่าที่ ร.ต. สมมาตร ทับทิมแก้ว นักวิชาการศึกษา และนางสาวนฤมล ปานพวงแก้ว เจ้าหน้าที่ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การเสวนาทางวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมการบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดย รศ.ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้สามารถนำผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยฯ ได้เป็นอย่างดี

ต่อจากหน้า 4 ... (โครงการสวัสดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื้อ”)

โรคฉี่หนู, ไข้หวัด, ไข้หวัดใหญ่ และโรคที่มีผลต่อการพิจารณาของบริษัท

4. กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายทุนประกันให้ก่อน 100,000 บาท หากไม่พบประวัติการเป็นโรคตามข้อ 3 ก่อนการทำประกัน จะจ่ายทุนประกันที่เหลืออีก 300,000 บาท

5. บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์การคุ้มครอง กรณีการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปีแรก เท่านั้น

6. บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายสินไหมผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด เท่านั้น

สมาชิกที่เข้าโครงการสวัสดิการกลุ่ม “คุ้มครองสินเชื้อ” พ้นจากการคุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

1. สมาชิกมีอายุเกิน 72 ปี

2. พ้นสมาชิกภาพตามระเบียบสหกรณ์ฯ

3. แจ้งยกเลิกการคุ้มครองเป็นหนังสือกรณีภาระหนี้ต่ำกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ฯ หรือมีความประสงค์

ขอลาออก

## สถานีบริการ ปตท. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลสถานีบริการ Silver ประจำปี 2552

ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จัดโครงการประกวดสถานี บริการ ปตท. ทั่วประเทศ ประจำปี 2552 โดยมี เป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริม ผลักดันให้ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. มีภาพลักษณ์ ที่ดีทั้งในเรื่องของสภาพสถานีบริการ การบริการ ห้องน้ำสะอาด และความ หลากหลายของธุรกิจค้าปลีกในสถานี บริการ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและ ความประทับใจกับลูกค้าผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพิ่มยอดขายให้กับสถานี



ในการนี้ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลสถานีบริการ Silver ประจำปี 2552 โดยมี ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ ประธานกรรมการบริหารจัดการสถานีบริการน้ำมัน และนายณัฏฐพงศ์ สุกสว่าง พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้อง Bangkok Convention Centre โรงแรม Centara Grand & Bangkok Convention Centre Central World ถนนราชดำริ

## อาจารย์ภาษาไทยเข้าร่วมประชุมวิชาการ

อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมวิชาการ “อักษร ภาษา คีตา วรรณกรรม” จัดโดย ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ ฯ

การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์กระตุ้นและปลูกฝังความใฝ่รู้ทางภาษา วรรณกรรม และเพลงไทย อันจะนำไปสู่การทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย

การบรรยายเรื่องภาษาไทย ตายแล้ว โดย ศ.กิตติคุณปรีชา ช่างขวัญยืน

การบรรยายเรื่องเขาทับศัพท์ กันอย่างไร โดย รศ.ดร.นิตยา กาญจนวรรณ



การบรรยายเรื่องอักษรไทยย่อ : อักษรไทยที่ถูกลืม โดย รศ.จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ

การบรรยายเรื่องจากเพลงพื้นบ้านไทยสู่เพลงพื้นบ้านแนวสุนทราภรณ์ โดย ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ น.อ.สมบัติ สมศรีพลอย รท.ชัยชาญ ช่างสุวรรณ อาจารย์โอฬาร รัตนภักดี และการแสดงดนตรีวงสุนทราภรณ์

# มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 32  
ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



สถาบันบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ได้รับรางวัลสถานบริการ Silver ประจำปี 2552

โดยมี ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ ประธานกรรมการบริหารจัดการสถาบันบริการน้ำมัน

รับรางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2552

- o กลุ่มเกษตรกรทำสวนดงซีเหล็ก
- o บริษัท ซูเกียรติปิโตรเลียม จำกัด
- o ส่วนบริหารสถานีบริการ เพื่อสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- o ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจทีเอสปิโตร
- o ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยุทธนาปิโตร



เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาวิ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3300 307  
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรชัย เอ็นเปรม ผศ.เชาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เดชะ กลิ่นงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง รองอธิการบดี  
รศ.ยศ อีระเดชพงศ์ ผศ.สาโรช เมื่อกบัวขาว ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ นางสมพร ทวีระสุขดาวร  
บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ชำนาญ งามสมบัติ หัวหน้ากอง บก. นางอัญญา ดาวทอง  
กองบรรณาธิการ นายเสรี ดาวทอง นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์ ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน